



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๗๕๒๖

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง การติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

## ๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๒-๘ ก.ค.๖๕ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตรวจหาสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย จำนวน ๕๗๐ ตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์ BA.๑ จำนวน ๕ ราย BA.๒ จำนวน ๒๘๓ ราย BA.๔ และ BA.๕ จำนวน ๒๘๐ ราย ไม่สามารถแยกได้ ๒ ราย โดยกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่พบสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔ ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศ แยกข้อมูลการติดเชื้อในกรุงเทพฯ กับภูมิภาค พบในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา ในกรุงเทพฯ พบการติดเชื้อสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ ๗๒.๓ ส่วนภูมิภาคค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๗

- ความรุนแรงของโควิด 19 สายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ในกรุงเทพฯ พบผู้ที่อาการไม่รุนแรง ๑๖๔ ตัวอย่าง มีสัดส่วนเป็นสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ประมาณร้อยละ ๗๒ ส่วนกลุ่มที่อาการรุนแรง ปอดอักเสบจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตมี ๑๓ ราย ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ รวม ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ถือว่าสัดส่วนมากกว่าส่วนภูมิภาคที่พบผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ๓๐๙ ตัวอย่าง ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ รวมร้อยละ ๓๓ สรุปข้อมูลจนถึงปัจจุบันเห็นชัดว่า สายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ชุกชุมในเขตกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ยังสรุปความรุนแรงชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลยังน้อย จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัด กทม.เก็บตัวอย่างผู้ป่วย ปอดอักเสบที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งผู้เสียชีวิตส่งตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

- องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ระบุชัดเจนสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิมหรือไม่ ต้องรอฟังข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่าแพร่ได้เร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ์ BA.๕ ขณะที่การหลบภูมิคุ้มกัน มีงานวิจัยของญี่ปุ่นในท้องปฏิบัติการพบสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ตีต่อภูมิคุ้มกัน ทำให้บางคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาแล้วติดเชื้อซ้ำได้ และจากการทดลองในกลุ่มหนูทดลอง พบหนูที่ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ป่วยหนักกว่าหนูที่ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ BA.๒

๑.๒ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. ระบุสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นจะเหมือนกับการระบาดระลอกที่ผ่านมาคือ กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ จากเมืองไปชนบท ซึ่งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเดือน ก.ค.นี้ อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โควิด 19 แพร่ระบาดไปต่างจังหวัดเร็วขึ้น จึงต้องช่วยลดความเสี่ยง โดยคงมาตรการป้องกันส่วนบุคคลให้เข้มข้น เนื่องจากหากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว ผู้ป่วยปอดอักเสบจะเพิ่มขึ้นเร็วไปด้วย ซึ่งจะกระทบกับเตียงและยาในการรักษา ขณะนี้ สธ.ปรับลดเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยลดลง ทั้งนี้ มี ๘ จังหวัดที่อัตราการครองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ในระดับ ๒-๓ มากกว่าร้อยละ ๒๐ ได้แก่ กรุงเทพฯ ร้อยละ ๓๘.๒ สมุทรปราการ ร้อยละ ๒๙.๘ นนทบุรี ร้อยละ ๔๒.๖ นครสวรรค์ ร้อยละ ๒๖ ชัยภูมิ ร้อยละ ๓๐.๕๐ ปทุมธานี ร้อยละ ๒๙.๓ เลย ร้อยละ ๒๒.๑๐ และน่าน ร้อยละ ๒๐.๕๐

- สธ.ได้ทำแบบจำลองคาดการณ์สถานการณ์ระบาด ในกรณีที่ประชาชนทยอยนยานมาตรการการป้องกันโรค ทั้งนี้ สัญญาณเตือนที่จะต้องพิจารณาปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค คือ (๑) ผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

เกิน ๔,๐๐๐ ราย/วัน อาจต้องให้ใส่หน้ากากอนามัย ๑๐๐% หรือเว้นระยะห่างมากขึ้น (๒) ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เกิน ๔๐๐-๕๐๐ ราย/วัน อาจต้องปรับมาตรการรักษาและให้ยาเร็วขึ้น รวมถึงป้องกันโรคอื่นด้วย และ (๓) หากมี ผู้เสียชีวิต เกิน ๔๐ ราย/วัน ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม

๑.๓ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. กล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ว่า หากรักษาตามสิทธิ โรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยได้ เนื่องจาก รัฐเป็นผู้สนับสนุนยาไปยังโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังโรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ ต้องการความสะดวกและมีกำลังจ่าย ประชาชนสามารถเลือกแพ็คเกจการรักษาได้ แต่ย้ำว่าการจ่ายยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้และอาการของคนไข้เป็นหลัก โดยต้องแจ้งราคาให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าและแพทย์ต้องรักษาตามอาการ หากทำผิดนอกเหนือจากนี้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และหากแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยานอกเหนือ อาการจะเข้าข่ายผิดเรื่องการประกอบวิชาชีพ ซึ่งแพทยสภาจะเป็นผู้ตรวจสอบ

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีพบการโฆษณาแอบอ้างจำหน่าย ยารักษาอาการป่วยโรคโควิด 19 ในตลาดมืด หรือการจำหน่ายนอกระบบที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาโมลนูพิราเวียร์ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีความเป็นห่วงและฝากเตือนประชาชน อย่าซื้อยานอกระบบจากตลาดมืด หรือทางออนไลน์มารับประทานเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยหากติดเชื้อโควิด 19 โดยขอให้เข้าสู่การรักษาตามระบบ เนื่องจากการรับประทานยาโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาจทำให้เกิดอันตราย ยืนยันระบบสาธารณสุขไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับดูแลประชาชน

๒.๒ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า หลังช่วงวันหยุดยาว เดือน ก.ค.นี้ สธ.ขอความร่วมมือให้คงมาตรการ ๒ U ได้แก่ Universal Prevention มาตรการป้องกันโรค ส่วนบุคคล และ Universal Vaccination คือ การฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้คือ การป้องกันตนเองส่วนบุคคลด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ ซึ่งตั้งเป้าหมายฉีดเข็มวัคซีนกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ ๓ ให้ได้ร้อยละ ๖๐ แต่ขณะนี้ยังฉีดได้เพียงร้อยละ ๔๐ โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ หากเกิน ๓-๔ เดือน ไม่ว่าจะฉีดเข็มใดแล้วก็ตามควรฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หากฉีดวัคซีนเข็ม ๕ มาแล้วเกิน ๓-๖ เดือน ควรฉีดเข็มที่ ๖

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย เข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) จากนี้ทุกคน จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด 19 (Living with COVID) เช่นเดียวกับโรคอื่น ๆ ซึ่งหลังจากนี้อาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นระลอกเล็ก ๆ (Small Wave) เป็นอาฟเตอร์ช็อกตามมาจากการผ่อนคลายมาตรการ เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ดังนั้น ในช่วง ๑๐ สัปดาห์จากนี้ไปจนถึงเดือน ก.ย.๖๕ จึงอาจเป็นช่วงการระบาดสูงสุด แม้ไม่เท่ากับช่วงที่สายพันธุ์โอมิครอนระบาดในช่วงต้นปี เนื่องจากขณะนี้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวนมากแล้ว แต่อาจทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด

๓.๒ สัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โควิด 19 แพร่ไปต่างจังหวัดเร็วขึ้น เนื่องจากประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงอาจทำให้การติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นได้และอาจนำเชื้อมาติดกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้เหมือนกับการระบาดระลอกที่ผ่านมา ดังนั้น ทุกคน

จึงต้อง...

จึงต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่าง รวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ แต่อย่าใกล้ชิดเกินไป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19

**๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- สำนักงานอนามัย สำนักงานแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในกรุงเทพฯ ที่คาดการณ์อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากกระทรวงสาธารณสุขมีสัญญาณเตือนจะพิจารณาปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตลอดจนการส่งเสริมความรู้และเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการเพิ่มความระมัดระวังตนเองและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเดือน ก.ค.๖๕ ซึ่งประชาชนอาจเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาและท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19

**๕. ที่มาของข้อมูล**

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd36.com](http://www.pptvhd36.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)